

Số: 108/ CV-TTYT

Tăng cường quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn

Thiệu Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế các xã, Thị trấn.

Qua các kênh thông tin thực phẩm chức năng “Vinaca ung thư Co 3.2” là sản phẩm chức năng chưa được đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế mà đang lưu hành trên nhiều địa phương.

Thực hiện công văn số 136/ATTP-TTrCC ngày 20/4/2018 của Giám đốc chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa về việc Tăng cường quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn:

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn huyện.

Giám đốc trung tâm Y tế Huyện Thiệu Hóa, đề nghị các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng “Vinaca ung thư Co 3.2” với nội dung như sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân trên địa bàn biết về các sản phẩm thực phẩm chức năng “Vinaca ung thư Co 3.2” do công ty TNHH Vinaca sản xuất, kinh doanh là không đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tuyên truyền cho người dân thận trọng không mua và sử dụng các sản phẩm của công ty TNHH Vinaca sản xuất và báo ngay cho cơ quan chức năng trên địa bàn biết, khi phát hiện thấy sản phẩm bán trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo các sản phẩm thực phẩm chức năng trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, không để tình trạng sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm dưới nhiều hình thức vi phạm trong thời gian dài mới được phát hiện. Khi phát hiện thấy các sản phẩm do công ty TNHH Vinaca sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý báo cáo về trung tâm Y tế để kịp thời báo cáo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

Đề nghị Trạm Y tế xã, thị trấn chủ động truyền thông, tổ chức kiểm tra các hộ kinh doanh nhóm thực phẩm chức năng của công ty TNHH Vinaca trên địa bàn và báo cáo kết quả thực hiện được về Trung tâm Y tế Thiệu Hóa./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chi cục VSA TTP (để BC);
- Lưu: HCTH



Trịnh Thị Hương